



ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น

ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์สอบราคาสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ในชุมชนต้นแบบ จำนวน ๔๐ แห่ง ในพื้นที่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ตามโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดของการจ้าง ตามรูปแบบที่แนบมาพร้อมนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยให้ติดต่อ นายพิชัย ชมพูชัยวัฒน์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ซึ่งจะเป็นผู้ชี้แจงและชี้สถานที่ดำเนินการ ผู้เสนอราคาหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจะต้องไปดูสถานที่รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ผู้ที่ประสงค์จะยื่นซองสอบราคาที่ไม่ได้ไปดูสถานที่ดำเนินการหรือรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม จะถือเป็นเหตุกล่าวอ้างไม่รับรู้พื้นที่ในการดำเนินการและรายละเอียดในการชี้แจงดังกล่าว เพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบในการเสนอราคาไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป

.../ผู้สนใจติดต่อ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบถามราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๖๙๕๔๗๔ หรือ <http://maehongson.mnre.go.th> ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายคำมิ่ง คำอุดม)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน